

## จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ‘กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว’ ชูโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวล้านนา



โครงการ “กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2555 ซึ่งปีนี้ผลปรากฏว่านักศึกษาจากทีมชาล้งไทยหัวใจพัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิวรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาท ไปครองได้สำเร็จ

นายวรภักดิ์ วัฒนาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ผลการตัดสินจากทางคณะกรรมการได้มีมติให้ทีมชาล้งไทยหัวใจพัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิวรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการศึกษาจากต่างประเทศ พร้อมรับทุนการศึกษา จำนวน 250,000 บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมท่าเสาบ้านแห จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่และเงินรางวัล รวม 225,000 บาท พร้อมศึกษาจากต่างประเทศ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมตะเบงมาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับโล่และเงินรางวัลรวม 210,000 บาท พร้อมศึกษาจากต่างประเทศ

นายวรภักดิ์กล่าวว่า หัวใจสำคัญของโครงการ กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว คือ การส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการทำกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งนำประทับใจมากที่สุดที่นักศึกษาไม่เพียงเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ยังสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็มติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การพัฒนาภูมิปัญญา การทำขนมประจำท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาชนมมีการดำเนินไปได้อย่าง



ยั่งยืน การพัฒนาพืชผลทางการเกษตร รวมไปถึงสมุนไพรต่างๆ ซึ่งการที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้มาคิดในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนั้น ยังนับเป็นการสร้างความรู้ให้กับตัวเอง ในการที่จะพัฒนาความคิด ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตรจริงๆ ทำให้รู้จักประมาณตน รู้จักความพอประมาณ รู้จักความพอเพียง แล้วก็มีการบริหารความเสี่ยง มีการดูไม่ให้เกิดความประมาท มีการดูเรื่องการลงทุน ไม่ทำเกินตัว ใช้เกินตัว สิ่งเหล่านี้จะทำให้ให้นักศึกษาและชุมชนมีการดำรงชีวิตที่เป็นไป

อย่างยั่งยืนและมีความสุข จะเห็นว่าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน สามารถนำไปใช้ได้ทั้งบริษัทใหญ่ บริษัทเล็ก ชุมชนใหญ่ ชุมชนเล็ก มาจนถึงเป็นตัวบุคคล ดังที่เด็กๆ ได้เรียนรู้

สำหรับทีมที่ชนะเลิศ ประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ นางสาวธนากร พุทธิธนาทร นางสาวอภิญา กอวัฒนา นางสาวชนน คลังสุภาวิพัฒน์ นางสาวชลธิชา อุณหฤทธิชัย และนายสุรพัชร บำรุงสุข นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้



# ทินทัศน์

Tan Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/CSR ACTIVITIES

วันที่: จันทร์ 17 ธันวาคม 2555

ปีที่: 9

ฉบับที่: 2181

หน้า: 16(เต็มหน้า)

Col.Inch: 113.95 Ad Value: 102,555

PRValue (x3): 307,665

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "กรุงเทพฯ แชมป์" กรุงเทพมหานครต้นกล้าสีขาว"สู่โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชาว

รวมกลุ่มกันทำโครงการ ชาวไทยหัวใจพัฒนา เพิ่มคุณค่าชีวิตที่ยั่งยืน โดยน้องๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของอาชีพค้าปลีก จึงได้มุ่งเน้นโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ที่ถูกสังคมละเลย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเข้าไปพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังได้ส่งเสริมและสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในชุมชนเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เข้าไปพัฒนากองทุนและระบบการทำ

โครงการกรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2555 มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศผ่านเข้ารอบคัดเลือกปีนี้น่าจำนวน 41 ทีม แต่มีทีมที่ถอนตัวออกไป 2 ทีม จึงเหลือ 39 ทีม ซึ่งทั้ง 39 ทีมได้มาจัดนิทรรศการพร้อมนำเสนอเรื่องราวการดำเนินโครงการของพวกเขา ตั้งแต่การเลือกชุมชน หรือธุรกิจ การวางแผน

สิ่งแวดล้อม โดยธนาคารเล็งเห็นว่าทุนทางปัญญา เป็นทุนที่ไม่มีวันหมด ยิ่งใช้ยิ่งมีคุณค่าและช่วยพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษา นั้น เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ทุนทางปัญญาของสังคมไทยเข้มแข็งขึ้น ซึ่งธนาคารมีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาทั้งในระดับโรงเรียน และอุดมศึกษา



บัญชีรายรับรายจ่ายของคนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบระเบียบมีความถูกต้องมากขึ้น

ด้านนางสาวรดาธรร พุทธิธนาธร หัวหน้าทีมกล่าวว่า ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้รางวัลชนะเลิศ เพราะคิดแค่เข้าไปทำโครงการนี้เพื่อต้องการให้ชุมชนและชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน เราทำเต็มที่ในทุกโครงการที่เข้าไปทำ ไม่หวังอะไรมาก แต่ทำเต็มที่ พอได้รางวัลชนะเลิศ ก็ดีใจแทน ดีใจ และภูมิใจมาก ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนโครงการได้รับรางวัลชนะเลิศ

"จุดเด่นของโครงการคือการนำเอา

ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป แต่ว่าคนส่วนมากอาจจะมองข้ามไป คือเอาเรื่องสังคมเมืองมาเล่น โดยเฉพาะเรื่องของอาชีพคนขับชาเลนจ์เก็บขยะ หนูคิดว่าโครงการพวกหนู อาจจะจับต้องยาก และวัดผลยาก แต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จุดประกายให้คนในสังคมเห็นถึงปัญหาแล้วสามารถรับรู้และช่วยกันพัฒนาแก้ไขต่อไปได้ คิดว่ากระจายได้มากกว่าการมุ่งเน้นแค่การพัฒนาแค่ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งค่ะ"

กลยุทธ์ การทำการตลาด และการดำเนินโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงและยกระดับชุมชนต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น ชดเชยที่เด็กๆ ในชุมชนมีกิจกรรมสร้างสรรค์ทำ

โครงการกรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว นอกจากรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศแล้ว ยังมีรางวัลอื่นๆ อีก เช่น รางวัลการออกแบบโปสเตอร์ดีเด่น 3 รางวัล ซึ่งทีมชาวไทยหัวใจพัฒนาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองโดยมีทีมกลมเกลียว จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และทีมมอหน้าซี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ตามลำดับ

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของธนาคารกรุงไทย ทุกโครงการจะอยู่ภายใต้แนวคิด เสริมสร้างทุนทางปัญญา ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 มิติ คือด้านการศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและ